

เปิดตัวหนังสือ “รหัสลับคอร์รัปชัน” รวม 22 เรื่อง สั้นจาก 11 นักเขียนซีไรต์ 11 นักเขียนหน้าใหม่ กระตุ้นสังคมไทยต้านโกงทุกรูปแบบ สร้างจิตสำนึก ใหม่ “คนไทย...ไม่โกง”



กรุงเทพฯ ตุลาคม 2555 – – คณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป สำนักงานปฏิรูป ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กองทุนศรีบูรพา สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เครือข่ายสังคมคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม และกลุ่มเด็กรักป่า เปิดตัวหนังสือ “รหัสลับคอร์รัปชัน” รวม 22 เรื่องสั้นจาก 11 นักเขียนรางวัลซีไรต์ (นักเขียนกิตติมศักดิ์) และ 11 นักเขียนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีผลงานโดดเด่น ร่วมสร้างสรรค์งานเขียนสะท้อนปัญหาการโกงในหลากหลายมุมมอง นำเสนอระดับความเข้มข้นของปัญหาแตกต่างกันไป โดยมุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทย กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการโกง ขจัดการโกงให้สิ้นซาก และสร้างจิตสำนึกใหม่ “คนไทย...ไม่โกง” ให้ลูกหลานยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

[nggallery id=62]

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ กรรมการสมัชชาปฏิรูปและรองประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูปเปิดเผยว่า หนังสือ “รหัสลับคอร์รัปชัน” เป็นหนึ่งในโครงการ “เล่าเรื่องโกง” เท้าทันการโกง (Corruption Literacy) ผ่านศิลปิน “เรื่องสั้น” “หนังสือสั้น” และ “ละครเร่” ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือของหน่วยงานข้างต้นจัดขึ้นเพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยให้ตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมกันแสวงหาหนทางในการยับยั้งมะเร็งร้ายที่กำลังกัดกร่อนสังคมไทยให้หมดสิ้นไป อันจะนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยในระยะยาว

ทั้งนี้ ผลสำรวจเมื่อเร็วๆ นี้ ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในปัจจุบันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 หากเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันคาดการณ์ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในปีหน้า โดยประชาชน ร้อยละ 57 เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจะมีมากขึ้น และชี้ว่าสาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชันเกิดจาก 2 ส่วน 1) คือ กฎกติกา และที่โอ้อาร์ต่างๆ ที่ไปเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของคนออกกติกา ซึ่งนำไปสู่ข้อ 2) คือใครจ่ายเงินสินบนก็จะไต่งาน ทำให้เอกชนพยายามแข่ง

กันให้เงินสนับสนุนเพื่อให้ตัวเองได้งาน

จึงเป็นที่มาของโครงการ “เล่าเรื่องโกง” ซึ่งเปิดตัวมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการบอกเล่าเรื่องโกง เท้าทันการโกง ให้เผยแพร่ไปยังสาธารณชนผ่านเครือข่ายต่างๆ ผ่านเรื่องสั้นดีๆ ทั้งจากนักเขียนกิตติมศักดิ์ที่เป็นนักเขียนรางวัลซีไรต์ 11 คน ได้แก่ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ ประภัสสร เสวิกุล ไพฑูรย์ ธัญญา วินทร์ เลียววาริณ บินหลา สันกาลาคีรี เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ปราปดา หยุน วัชระ สัจจะสารสิน ชาติ กอบจิตติ อุทิศ เหมะมูล และอัศศิริ ธรรมโชติ

และนักเขียนรุ่นใหม่อีก 11 คน ได้แก่ วรวิช ทรัพย์ทวีแสง อนุสรณ์ ศรีคำขำวิญ วุฒินันท์ ชัยศรี อติศร ไพรวฒนาณุพันธ์ เกริกศิษฏ์ พละมาตร์ ปองวุฒิ รุจิระชาคร ชูติเดช ยารังสี ไมเคิล เสียวไฮ แสงทิวา นราพิชญ์ จรัส มานตรี และ นิธิ นิธิวีรกุล รวมทั้งหนังสือจาก 10 ผู้กำกับชื่อดังในฐานะผู้กำกับหนังสือกิตติมศักดิ์ และผู้กำกับรุ่นใหม่ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมไทย ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เพื่อส่งสัญญาณว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เครือข่ายในการทำงานทุกระดับในทุกภาคสังคม ทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด

“ผมขอขอบคุณนักเขียนทุกท่านที่ได้สละเวลา แรงกาย แรงใจ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าเพื่อช่วยจรรโลงสังคมไทย และกระตุ้นความคิดให้คนในสังคมตระหนักในภัยร้ายของการทุจริตคอร์รัปชันที่ต้องรีบแก้ไขให้หมดสิ้นไป เพื่อพัฒนาสังคมและชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป และหวังอย่างยิ่งว่าหนังสือ “รหัสลับคอร์รัปชัน” จะทำหน้าที่สื่อสารไปยังผู้คนในสังคมให้ตระหนักรู้ และเป็นแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาจับมือกันสร้างค่านิยมใหม่ คนไทย...ไม่โกง ให้เกิดขึ้นให้ได้” นายแพทย์วิชัย กล่าว

นายมานพ แยมอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า อ. ชมัยภร แสงกระจ่าง กองทุนศรีบูรพา ซึ่งเป็นบรรณาธิการหนังสือ “รหัสลับคอร์รัปชัน” ได้สรุปไว้ว่า เรื่องสั้นทั้ง 22 เรื่องที่สร้างสรรค์โดยนักเขียนรุ่นพี่ 11 เรื่อง และนักเขียนรุ่นน้อง 11 เรื่อง ได้สะท้อนปัญหาการโกงของคนในสังคมในประเด็นต่างๆ ประมวลได้ดังนี้ 1) สะท้อนการโกงแบบปัจเจกบุคคลโกงปัจเจกบุคคลหรือองค์กร 2) สะท้อนการโกงแบบปัจเจกบุคคลโกงสังคม 3) สะท้อนการโกงของนักการเมืองและข้าราชการในระบบราชการ 4) สะท้อนการต่อต้านการโกง 5) สะท้อนภาพคนไม่โกง 6) สะท้อนปรากฏการณ์ของสังคมและโลก 7) สะท้อนผลของการโกง

ทั้งนี้ เรื่องสั้นเล่าเรื่องโกงทั้ง 22 เรื่อง เขียนขึ้นต่างวาระกัน บางเรื่องของนักเขียนเกียรตินิยมเขียนขึ้นเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว แต่ปัญหาการโกงก็เกิดขึ้นแล้ว หลายเรื่องนักเขียนทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องเขียนขึ้นจากปัญหาในสังคมปัจจุบัน แม้จะเขียนทั้งแบบนามธรรมและรูปธรรม เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือสังคมของเรา สังคมที่นักเขียนบอกที่มาอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามจินตนาการและข้อเท็จจริง ทั้งสะท้อนผลและวาดภาพอนาคตอันสยดสยองเลวร้ายไว้ให้ได้ประจักษ์กันด้วย

“ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคน ทุกอาชีพ ต้องหันมาร่วมมือกันต่อต้านการโกง ขจัดการโกงให้สิ้นซาก และสร้างจิตสำนึกใหม่ที่ไม่โกงให้แก่ลูกหลาน ไม่ว่าจะเป็วิธีใดก็ตาม เพื่อให้สังคมของเรารอดพ้นจากความเสีงสู่ความพินาศตามจินตนาการของนักเขียน ซึ่งผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านได้ยืนหยัดต่อสู้กับมะเร็งร้ายนี้ด้วยกันต่อไป” นายदनัย กล่าวทิ้งท้าย

หนังสือ **“รหัสลับคอร์รัปชัน”** วางจำหน่ายครั้งแรกที่บูธนายอินทร์ โชนซี ชั้น 2 ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ชวนคนไทยชมนิทรรศการ “เล่าเรื่องโกง” (Corruption Literacy)

เพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชัน และสร้างเจตคติที่ดีว่า คนไทย ต้องไม่โกง จึงได้จัด**นิทรรศการ “เล่าเรื่องโกง” (Corruption Literacy)** ขึ้นภายในงานงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ณ บูธ X14 เมน ฟอ์เย โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมผลงานจากโครงการ “เล่าเรื่องโกง” อาทิ ผลงานมัลติมีเดียที่มาของโครงการ หนังสือ 14+1 เรื่อง หนังสือ “รหัสลับคอร์รัปชัน” การแสดงละครเร่ต้านโกง ทุกวันเวลา 11.00 น. 14.00 น. และ 17.00 น. และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ

- ชวนร่วมทำหนังสือเสียง “รหัสลับคอร์รัปชัน” เพื่อให้คนตาบอดมีโอกาสได้อ่านหนังสือดีๆ และรู้เท่าทันการโกง ร่วมกับศิลปินแห่งชาติและนักเขียนซีไรต์ ตลอดจนนักเขียนหน้าใหม่ โดยติดต่อจองคิวการอัดเสียงได้ที่ บูธเล่าเรื่องโกง หนังสือดีจะสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมได้
- กระทบไหล่นักเขียนดังพร้อมรับลายเซ็น
- กิจกรรมบน www.facebook.com/CorruptionLiteracy ทั้ง Check in อัฟ แล้ว แชร์ เพื่อรับของขวัญรางวัลมากมาย และร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการ
- ชวนคนไทยเขียนเล่าประสบการณ์การโกงผ่านสายด่วนต้านโกง ตู้ ปณ.50 ปณฝ.ราชเทวี เพื่อนำข้อมูลไปขยายผลแก้ปัญหาการคอร์รัปชันผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป *ภาครัฐ* อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี ปปช. *ภาคเอกชน* อาทิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาอุตสาหกรรม *ภาคประชาชน* อาทิ องค์กร NGOs องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้จัดเตรียมตู้ ปณ. ไว้ในบริเวณนิทรรศการ